

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
รับที่ 0209
วันที่ 20 ม.ค. 2568
เวลา 10.40 น.

มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับที่ 00447
วันที่ 17 ม.ค. 2568
เวลา 16.19 น.



ที่ ศค ๐๓๐๕.๔/วธ.๓๖

กองวิศวกรรม กรมเจ้าท่า

ถนนโยธา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สํารวจออกแบบและจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าเทียบเรือดอนสัก ระยะที่ ๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ด้วยกรมเจ้าท่า มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สํารวจออกแบบและจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าเทียบเรือดอนสัก ระยะที่ ๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก
เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และการวิเคราะห์ให้เอกชนร่วมลงทุนกับภาครัฐ ดำเนิน
การศึกษา สํารวจออกแบบ และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าเรือน้ำลึกดอนสักแห่งที่ ๒
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมเจ้าท่า
ณ วันที่ได้รับประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนให้เข้ามายื่นข้อเสนอจากหน่วยงานของรัฐ หรือไม่เป็น
ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ
จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมคำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมคำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๑. ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง

๑๒. ที่ปรึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไว้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

กรณีที่ที่ปรึกษาตั้งแต่ ๒ รายขึ้นไปร่วมกันเสนองาน ที่ปรึกษาจะต้องมีหนังสือระบุอย่างชัดเจนว่าที่ปรึกษารายใดรับผิดชอบการดำเนินงานในส่วนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) ซึ่งที่ปรึกษารายที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไว้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

๑๓. บุคลากรของคณะที่ปรึกษาจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ โดยแต่ละตำแหน่งต้องมีคุณสมบัติไม่ด้อยกว่าที่กำหนดดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์
๑	ผู้จัดการโครงการ	ปริญญาตรี	๒๐ ปี ขึ้นไป
๒	รองผู้จัดการโครงการ	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๓	ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๔	ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค/จุลภาค	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๕	ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การขนส่งทางน้ำ	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๖	ผู้เชี่ยวชาญด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๗	ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการท่าเรือ	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๘	ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ที่ดินและเวนคืน	ปริญญาตรี	๒๐ ปี ขึ้นไป
๙	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมท่าเรือและชายฝั่ง	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๑๐	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้าง/โยธา	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๑๑	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสำรวจ	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๑๒	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมปฐพี	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๑๓	ผู้เชี่ยวชาญด้านชุดล่อกรองน้ำและถมทะเล	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๑๔	ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุทรศาสตร์	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๑๕	ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมาณราคา/จัดทำเอกสาร	ปริญญาตรี	๒๐ ปี ขึ้นไป
๑๖	ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศ (GIS)	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๑๗	ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๑๘	ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปัตยกรรม	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๑๙	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมถนนและจราจร	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๒๐	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและแสงสว่าง	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๒๑	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๒๒	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมงานระบบและสุขาภิบาล	ปริญญาตรี	๒๐ ปี ขึ้นไป

ลำดับ	ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์
๒๓	ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุน	ปริญญาตรี	๒๐ ปี ขึ้นไป
๒๔	ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายดินเรือขนส่งและพาณิชย์นาวี	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๒๕	ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการร่วมลงทุน	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๒๖	ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผนการร่วมลงทุน	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๒๗	ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้เอกชนร่วมลงทุนกับรัฐ	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๒๘	ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๒๙	ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคาร	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๓๐	ผชช.ด้านสิ่งแวดล้อม	ปริญญาตรี	๑๕ ปี ขึ้นไป
๓๑	ผชช.ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๓๒	ผชช.ด้านสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๓๓	ผชช.ด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๓๔	ผชช.ด้านคุณภาพชีวิต	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๓๕	ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองคณิตศาสตร์	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป
๓๖	ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน	ปริญญาตรี	๑๕ ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาต้องแนบเอกสารที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนอย่างน้อย ประกอบไปด้วย (๑) สำเนาบัตรประชาชน (๒) สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) หรือสำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารด้วย ทั้งนี้ ประสบการณ์ทำงานพิจารณาจากระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่ปีที่จบปริญญาตรี

๑๔. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ และคัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้

- (๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา น้ำหนักร้อยละ ๒๐
- (๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน น้ำหนักร้อยละ ๔๐
- (๓) จำนวนบุคลากรที่ร่วมงาน น้ำหนักร้อยละ ๔๐

โดยกำหนดให้น้ำหนักคะแนนรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ ที่ปรึกษาต้องผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านคุณภาพ โดยได้น้ำหนักคะแนนรวมทั้งตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป และในแต่ละส่วนจะต้องมีน้ำหนักคะแนนผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป โดยมีรายละเอียดการพิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาด้านคุณภาพ งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สรรวจออกแบบและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทำเทียบเรือดอนสัก ระยะที่ ๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก

การยื่นข้อเสนอ ให้ที่ปรึกษาที่สนใจยื่นเสนองานจัดส่งเอกสารเสนองาน (Proposals) จำนวน ๖ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๕ ชุด) โดยแยกเป็น ๒ ซอง คือ

- ซองที่ ๑ ประกอบด้วย เอกสารเสนองานทางด้านวิชาการ (Technical Proposal) และเอกสารคุณสมบัติความเหมาะสมต่าง ๆ ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับประสบการณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ปรึกษา ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เอกสารหลักฐานสัญญาจ้างที่ทำไว้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่เชื่อถือได้ รวมทั้งหนังสือรับรองผลงานของบุคลากรและบริษัทที่ปรึกษาหรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นๆ ที่จะ

เป็นประโยชน์ในการพิจารณา เช่น แนวความคิด วิธีการศึกษา และแผนงานบริษัท ตลอดจนประวัติการศึกษา และประสบการณ์ของบุคลากรบริษัท เป็นต้น

- ช่องที่ ๒ ประกอบด้วย เอกสารเสนองานทางด้านค่าใช้จ่าย (Financial Proposal)

กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ในเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.
ณ ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ กองคลัง กรมเจ้าท่า อาคาร ๑ ชั้น ๔

อนึ่ง ในกรณีกรมเจ้าท่ามีความจำเป็นไม่อาจทำสัญญาจ้างตามที่ได้เชิญให้มาร่วมเสนองานได้ หรือมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินการดังกล่าวได้ ก็ให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกไป ที่ปรึกษาที่เสนองาน ไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง หรือเรียกค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาสามารถดาวน์โหลดข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ เกณฑ์การพิจารณาด้านคุณภาพ และค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา (ราคากลาง) งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สํารวจออกแบบและจัดทำ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทำเทียบเรือดอนสัก ระยะที่ ๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานีตาม Address หรือ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ

จำเอก



(อศพล บุญเลิศ)

ประธานกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

https://๑drv.ms/b/s!AhQdqStSluuq๑t_MwjPQ-ljSGaJzA?e=๗PQTGS



กลุ่มวิศวกรรมโยธา

กองวิศวกรรม

โทร. ๐ ๒๒๓๓ ๑๓๑๑ - ๘ ต่อ ๙๘๑๖